



ชื่อเล่นของคณาจารย์ภาควิชา การออกแบบ และประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมถวายสักการะพระศพ "เจ้าฟ้าเพชรรัตนมา" "

## “หัวใจทอง” ละครเวที มศว บุชาบรมครู ศ.มส.ปิ่น มาลากุล

มศว จัดแสดงละครเวที เรื่อง หัวใจทอง บทประพันธ์ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวง ปิ่น มาลากุล ผู้มีคุณูปการ ต่อการก่อเกิดมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) และศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ เพื่อเชิดชูเกียรติและบูชาความเป็นครู นำแสดง โดยนักแสดงชั้นครู ครูรัก (ศรัทธา ศรัทธาทิพย์) ก็ฟซ่า (ปิยา พงศ์กุลภา) นักร้องนักแสดงวงเบิร์ดลี่ เบอริรี่ ญี่ปุ่น แชนแนลวี - ณภัทร บรรจงจิตไพศาล ดีเจหนูซี่ PYNK 98 FM - นุจรี สีมานนท์ ร่วมด้วยนิสิตนักแสดงจาก สาขาวิชาศิลปการละคร คณะศิลป-กรรมศาสตร์ มศว และนักเรียนจาก โรงเรียนสาธิต มศว (ฝ่ายประถม) ประสานมิตร กำกับการแสดงโดย ครูชอ (สหาศัย พงษ์นิตย์) AF 6 ฉบับที่ 2



### มทร.สุวรรณภูมิ ดึงงานประชาสัมพันธ์ มศว



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำคณะผู้ศึกษา ดูงานจากงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง จำนวน 53 คน ศึกษาดูงานด้านงานประชาสัมพันธ์ ของศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2554

ในการนี้อาจารย์ลำมิมิตี สุขบรรจง ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ มศว พร้อมด้วยคณะบุคลากรนักประชาสัมพันธ์จำนวน 9 คน ให้การต้อนรับและได้รับเกียรติ จากสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะให้เข้าเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุ ฉบับที่ 2

### โรงเรียนสาธิต มศว ฝ่ายมัธยม จัดงาน วันวิทยาศาสตร์ "SCI R US : Change the World โลกเปลี่ยนไป หัวใจเปลี่ยนแปลง"

โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ได้จัดกิจกรรม งานวันวิทยาศาสตร์ "SCI R US" ประจำปีการศึกษา 2554 โดย ถิ่นจะเอ่ยถึงวิทยาศาสตร์ ภาพที่เกิดขึ้นใน ความคิดของเราจักจะเป็น หลอดทดลอง กล้องจุลทรรศน์ สารเคมีสีขาวๆ ดังนั้น จึงไม่แปลกที่ทุกคนจะรู้ว่าวิทยาศาสตร์เป็น สิ่งที่ยากจะเข้าใจ และเป็นเรื่องไกลตัว ดังนั้น งานลับตาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนฯ จึงได้ ถือกำเนิดขึ้น โดยนักเรียนวิชาเอกวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.4, ม.5 และ ม.6 ภายใต้ชื่อ "SCI R US" เพื่อนำเสนอวิทยาศาสตร์ในรูปแบบที่ใกล้ตัว เข้าใจง่ายไปพร้อมๆ กับความสนุกสนาน น่าตื่นเต้น ในปีแรก ถูกจัดขึ้นใน แนวคิด "วิทยาศาสตร์ใกล้ตัว" ฉบับที่ 2



แสดงความยินดี : ผ.น.พ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายธีรชัย ภูวนารัตนธนาบาล เนื่องในโอกาสรับ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลชุดใหม่ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2554



### “หัวใจทอง” ละครเวที มศว

ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2554 ณ หอดนตรีและศิลปะการแสดง ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมการศึกษา ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี สุนิเพล็กซ์ มศว

ในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จะทรงมีพระชนมายุครบรอบ 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 นี้ และทรงได้รับการถวายพระสมัญญานามว่า “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านที่ปัจจุบันเป็นที่รู้จักแพร่หลายและได้รับการยอมรับ น้อมนำไปสู่การปฏิบัติจริงทั้งในและต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในฐานะสถาบันการอุดมศึกษาชั้นนำภาครัฐ ซึ่งมีพันธกิจด้านการเรียนการสอนเป็นประการสำคัญ มีรากฐานอดีตอันยาวนานจากการเป็นโรงเรียนฝึกหัดวิชาชีพครูชั้นสูง เป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษาที่ได้ผลิต “ครู” และบุคลากรทางการศึกษากระจายออกไปรับใช้สังคมทั่วประเทศมาตลอด 62 ปีอย่างเข้าสู่ปีที่ 63 แล้วนี้ ได้ตระหนักและสำนึกระลึกพระคุณของผู้มีคุณูปการอันเอนกอนันต์ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล จากการที่ท่านได้ริเริ่มดำเนินการจัดหาซื้อที่ดินย่านอโศกมนตรีเชื่อมต่อยังถนนสุขุมวิททำเลทองให้เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเป็นศรีสง่าแก่มหานคร ในวาระกาลปัจจุบันครบรอบ 108 ปี ชาตกาลของศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมด้วยศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านดนตรี มศว จึงจัดละครเวทีเรื่อง “หัวใจทอง” ขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติและถ่ายทอดอุดมการณ์ความเป็น ครู ผ่านวรรณกรรมละครเรื่อง หัวใจทอง โดยการเปิดให้ประชาชนผู้สนใจทั่วไปทุกเพศทุกวัยเข้าชมฟรีในทุกรอบการ

แสดง ตลอดระยะเวลา 3 วันที่ผ่านมา

อาจารย์สหทัย พงศ์หิรัญ ผู้กำกับการแสดงพร้อมด้วยอาจารย์สามมิติ สุขบรรจง อาจารย์กิตติภรณ์ นพอุดมพันธ์ เปิดเผยร่วมกันว่า บทวรรณกรรมละครเรื่อง “หัวใจทอง” เป็นบทประพันธ์ของ ของศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถาบันแห่งการสร้างครูผู้มีความรู้คู่คุณธรรม บทละครเรื่องนี้จะสะท้อนให้เห็นเนื้อแท้ จิตวิญญาณของความเป็น “ครู” ที่เสียสละเพื่อการศึกษา แม้ต้องแลกด้วยชีวิตของครูก็ตาม ซึ่งครั้งหนึ่งเคยจัดแสดงเพื่อฉลองครบรอบ 60 ปี กระทรวงศึกษาธิการ และยังคงได้รับการจัดให้เป็นแบบเรียนในการสอนคุณธรรมและจริยธรรม ให้กับเยาวชนไทยมาแล้ว คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง จึงอยากจะทำละครสร้างสรรค์เพื่อรำลึกถึงพระคุณของ “ครู” ไม่เฉพาะครูปิ่น มาลากุล แต่อยากให้ครูทุกคนได้นึกถึงพระคุณของครูที่ได้ชื่อว่าเป็นครูของตัวเองให้ลูกศิษย์ทุกคนที่ได้มีโอกาสดูละครเรื่องนี้สำนึกในพระคุณของคุณครู เพราะละครเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการศึกษาและปฏิบัติการละครส่งเสริมคุณธรรม โดยหวังว่าละครเรื่องหัวใจทองที่ครูและนักแสดงทุกคนทุ่มเทฝึกซ้อมกันสุดความสามารถ อีกทั้งยังได้นักแสดงชั้นครูในวงการการแสดงอย่างครูรัก ศรีธธา ศรีธธาทิพย์ มาร่วมแสดงด้วย ก็ยิ่งอยากเห็นการปลูกจิตสำนึกของความเป็น “ครูที่ดี” ให้กับครูและผู้ที่จะเป็น “ครูมืออาชีพ” ไม่ใช่ “ครูมือสมัครเล่น” ต่อไปในอนาคตอย่างที่สามารถจะกล่าวขานยกย่องได้ว่าครูผู้เป็นครูผู้มี “หัวใจทอง” ตามรอยบรมครู ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล โดยแท้

วันนี้แม้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะไร้เงาชีวิตของศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ทว่าก็ยังคงปรากฏรูปปั้นให้กราบไหว้บูชาสักการะภายใน มศว ประสานมิตร ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยก็กำลังปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์โดยรอบขนานใหญ่ อนุสาวรีย์รูปปั้นเสมือนจริงของศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล และศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี สองบูรพคณาจารย์ผู้มีคุณูปการต่อ

การริเริ่มก่อเกิดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแห่งนี้ ก็ถูกย้ายเคลื่อนที่ชั่วคราวในระหว่างการดำเนินการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยเวลานั้น ก่อนที่จะลงหลักปักฐานมันอยู่ที่บริเวณหน้าอาคารประสานมิตร หรืออาคาร 3 อาคารหลังแรกของมหาวิทยาลัย ทั้งครูบาอาจารย์ทั้งนิสิตและบุคลากรเจ้าหน้าที่ตลอดจนประชาชนที่สัญจรผ่านเข้าออกมหาวิทยาลัย บางครั้งบางคนก็รู้สึกก้มมือไหว้บูชาด้วยความเคารพเทิดทูนและสำนึกพระคุณครูผู้มีเสียสละหลายคนที่ไม่รู้ไม่เห็นก็อาจผ่านเลยไปคงเพราะไม่เกี่ยวข้องด้วยกับตนเองแต่อย่างใด แต่คนที่รู้และนับเป็นส่วนหนึ่งของคนในประชาคมนี ที่รู้แต่กลับแสวงทำมีรู้มีเห็นอย่างนี้ น่าละอาย หากจะผงกหัวคำนับหรือยกมือไหว้สักครั้งในแต่ละวันที่ผ่านหน้าท่านทั้งสองน่าจะเป็นการแสดงออกถึงความเคารพบูชาท่านที่ใครๆ คงต้องชื่นชมโสมนัสยิ่งหากแม้เป็นนิสิต มศว ทุกคนด้วยแล้ว คงยิ่งนำชื่นชมขอมุมน้อยว่านิสิตจะก็รุ่นต่อกี่รุ่นก็ยังสำนึกระลึกไว้ในคุณูปการที่ท่านทั้งสองมีต่อมหาวิทยาลัย จนทำให้พื้นที่กลางใจเมืองแห่งนี้กลายเป็นชุมทรัพย์ทางปัญญาตราบจนถึงวันนี้ในขอบปีที่ย่างเข้าสู่ปีที่ 63 แห่งความเจริญก้าวหน้าของ มศว สมศักดิ์ศรีวิชาการบนพื้นฐานปรัชญาของมหาวิทยาลัย “การศึกษาคือความเจริญก้าวหน้า” ทว่าจะมีสิ่งใดเล่าที่จะเป็นเครื่องย้ำเตือนจิตใจของประชาคมชาว มศว ได้ถึงปฐมปรัชญาดังกล่าว เราชาว มศว จึงควรต้องเทิดทูนบูชาสิ่งนั้นไว้อย่างที่เคยเป็นมาแต่เก่าก่อน แม้จะเป็นเพียงรูปปั้น แต่คงเป็นประจักษ์พยานที่อาจกำลังเฝ้าดูความเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัยอันเป็นที่รักยิ่งของท่านและของคนรุ่นหลัง ๆ อยู่ทุกวี่วัน สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ได้หมายกำหนดให้มีความหมายมีค่า มีความสำคัญแจ่มเช่นอนุสาวรีย์รูปปั้นของบรมครูทั้งสองท่านแล้วนี้ ย่อมเป็นเครื่องน้อมนำบูชาของคนรุ่นหลัง ๆ ที่พึงถ่ายทอดบอกเล่าและจารจดเป็นบันทึกอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์สำคัญของสถาบัน มิสมควรถิ่นครุ่นหลังจะกระทำการสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อาจเรียกได้ว่าเป็นการดูถูก ไม่เคารพ ไม่ยกย่องเทิดทูนราวกับมิเห็นคุณค่าของสิ่ง ๆ นั้น ทั้งที่เป็นนัยยะสัญญาของประชาคมร่วมกันยึดเหนี่ยว ยึดมั่นทางจิตใจมิเสื่อมสลายเลยแม้แต่น้อย

### มทร.สุวรรณภูมิ จัดงานประชาสัมพันธ์ มศว

ของมหาวิทยาลัยในการเข้าชมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่จัดแสดงไว้ในห้องเกียรติยศ และเยี่ยมชม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในงานด้านการประชาสัมพันธ์ของทั้งสองหน่วยงาน

“โดยทั้งสองหน่วยงานจะนำข้อดีและข้อด้อยของการทำงานด้านงานประชาสัมพันธ์ไปปรับปรุงให้เกิดประโยชน์มาก

ที่สุดต่อการทำงาน โดยที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีศูนย์เครือข่ายงานประชาสัมพันธ์กระจายอยู่ทั่วในเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัย จึงอาจเป็นอุปสรรคต่อการทำงานประชาสัมพันธ์ที่ต้องการความรวดเร็ว ขณะที่ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ มศว ก็มีที่ทำการของศูนย์ทั้งที่ มศว องค์กรฯ จังหวัดนครนายก และที่ประสานมิตร ด้วยเช่นกัน ทำให้การทำงานอาจมีอุปสรรคล่าช้าบ้างบางครั้ง ซึ่งในจุดนี้เองทางศูนย์สารสนเทศฯ ก็หามาตรการการแก้ไขมาโดยตลอดเพื่อให้ศูนย์สารสนเทศฯ ที่ มศว องค์กรฯ มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ประกอบกับในด้านการทำงานที่ต้องการให้เกิดความเท่าทันต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคนี้ที่เทคโนโลยีก้าวล้ำไปอย่างมาก จึงต้องการให้งานประชาสัมพันธ์รุดหน้าไปในสื่อเทคโนโลยีใหม่ๆ ในช่องทางทางข่าวประชาสัมพันธ์ใหม่ ไม่ว่าจะเป็นยูทูป ทวิตเตอร์ เฟสบุ๊ค รวมไปถึงการเผยแพร่สิ่งพิมพ์ที่อาจต้องมองไปข้างหน้าในเรื่องของการจัดทำวารสารในรูปแบบของ E-Book เพื่อให้ประหยัดทั้งเวลาและงบประมาณในการจัดทำ ซึ่งขณะนี้ก็พบว่าช่องทางวารสารข่าวเหล่านั้นประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจในระดับที่ได้รับการตอบรับจากกลุ่มนักเรียนเป้าหมายที่เข้ามาเป็นสมาชิกแฟนเพจเฟสบุ๊ค เชื่อว่าสิ่งต่างๆ ที่ศูนย์สารสนเทศฯ ได้ทำมาก็เป็นสิ่งที่ มทร.สุวรรณภูมิได้ทำเหมือนกัน การดูงานในครั้งนี้ช่วยให้รู้ว่าการทำงานประชาสัมพันธ์นั้นเป็นงานที่ท้าทายและไม่โดดเดี่ยวและขอบคุณ มทร.สุวรรณภูมิที่ให้ความเชื่อมั่นในงานประชาสัมพันธ์ของ มศว จนนำมาสู่การดูงานในวันนี้” อาจารย์สามมิติ สุขบรรจง ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศฯ มศว กล่าวทิ้งท้าย

### วันวิทยาศาสตร์ สาธิต มศว

ปีที่ 2 ในแนวคิด “ธรรมชาติรอบตัว” ส่วนในปีนี้เป็นปีที่ 3 ภายใต้แนวคิดที่นักเรียนได้มองถึงปัญหาสำคัญ ที่เป็นวิกฤตอยู่ในขณะนี้คือ ภาวะโลกร้อน “SCI R US Change the World โลกเปลี่ยนแปลง” และภายในงานได้จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ชุมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ การแสดงหุ่นยนต์กู้ภัย จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, การแสดงบนเวทีจากชมรมนาฏศิลป์สากลชุด “Temperature Rising” , การแสดงมายากล, การประกวดร้องเพลง, การแสดงคอนเสิร์ตจากนักเรียน, บุคลากรและอาจารย์ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นบริเวณโถงล่าง อาคารวิทยวิโรฒ ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2554



ผศ.ดร.วิระพงษ์ แสง-ชูโต อาจารย์ประจำสายวิชาวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกให้เป็นครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2553 ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลครูวิทยาศาสตร์

### รองศาสตราจารย์ ดร.วิระพงษ์ แสง-ชูโต ศิษย์เก่าคนเก่งของศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา มศวได้รับรางวัล ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2553 ระดับอุดมศึกษา

ดีเด่นประจำปี 2553 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2553 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ  
ผศ.ดร. วิระพงษ์ แสง-ชูโต (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), อ.อุมาพร พลวาปี (ร.ร.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่) นำภูมิปัญญาพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการเปิดมุมมองใหม่ในการพัฒนาสื่อการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ อ.วิระพงษ์ แสงชูโต จึงริเริ่มวิชาภูมิปัญญาเชิงวิทยาศาสตร์ สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาเห็นคุณค่า

### • รายงานพิเศษ

และวางแผนภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงรู้จักนำมาใช้อย่างสร้างสรรค์

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับประเทศ เพื่อประกาศเกียรติคุณของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ที่สร้างสรรค์ ผลงานการจัดการเรียนการสอนดีเด่น ก่อให้เกิดประโยชน์แก่เยาวชนของชาติและการศึกษาไทย คณะกรรมการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาครูวิทยาศาสตร์ฯ ได้สรรหาและคัดเลือกจากครูวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศทั้งหมด 4 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา

### • นวัตกรรมและจุดเปลี่ยน มศว

## การบริการวิชาการแก่ชุมชนและดาวชุมชน มศว

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก่อเกิดจากพระบรมราชโองการของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อานันทมหิดล ที่ทรงมีต่อ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พุทธศักราช 2489 ดังที่เราทราบกัน แล้วโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ถนนประสานมิตร รุ่งแสงแสงก็สถาปนาขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2492 พัฒนามาสู่วิทยาลัยวิชาการศึกษา และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปัจจุบัน

ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ได้จัดซื้อที่ดินท้องนา กลางทุ่งแสนแสบ ตารางวาละ 38 บาท ด้วยประสงค์ที่จะจัดซื้อสัก 200-300 ไร่ ด้วยวิสัยทัศน์ทางการศึกษาที่แหลมคมก้าวไกล หวังให้สถาบันการศึกษาที่จะเป็นหัวใจของอนาคต มีพื้นที่ฐานที่รองรับการขยายตัวได้อย่างยอดเยี่ยม เมื่อย่างจัดซื้อที่ดินได้เกือบร้อยไร่ ข้าราชการและสื่อมวลชนที่มีสติปัญญาและวิสัยทัศน์คับแคบ ก็ตำหนิว่าร้ายท่าน ประเด็นหนึ่งคือจะจัดซื้อที่ดินไปทำไมมากมายสำหรับโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ท่านจึงได้ยุติการจัดซื้อที่ดิน...ขอให้นักธุรกิจประเมินราคาที่ดินของมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร-อโศกมนตรี กทม. ประมาณ 100 ไร่ ณ วันนี้ (2554)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกิดจากแผ่นดินกลางท้องทุ่งนา ที่ดินของชาวนา เกษตรกรที่เป็นกระดูกสันหลังของชาติ ก่อเกิดอาชีพทางการศึกษา ครูอาจารย์มืออาชีพ นักวิชาการ นักคิด อาชีพที่วางรากฐานสติปัญญา การศึกษาซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์ ของสัตว์ประเสริฐ "ความประเสริฐ" ที่เป็นสิ่งเดียวกับการศึกษา และสำคัญที่สุดสำหรับสังคมและโลกใบนี้

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ "มหาวิทยาลัยที่เจริญเป็นศรีสง่าแก่มหานคร" แห่งนี้ จึง "คิดค้น" และ "เป็นผู้ให้" มาตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยยาวนานถึง 62 ปี (2554) ก่อปรกกับอาชีพของนักการศึกษา ครูอาจารย์ นักวิชาการ ซึ่งเป็นอาชีพที่อุทิศตน อาชีพที่เสียสละเพื่อพัฒนาสติปัญญา สมอบ และจิตใจของผู้คน ของทุกคนในสังคม อาชีพที่ต้องใกล้ชิดผูกพันอยู่กับเด็ก เยาวชน พ่อแม่ผู้ปกครอง ชุมชน ทุกระดับชั้น ทุกชนชั้น ยากดีมีเงิน ดึงงามหรือเลวร้าย เพื่อสร้างสิ่งที่ดีที่สุดในสังคม

ด้วยรากฐานดังกล่าว เราจึงปรารถนาผู้คนที่เข้ามาสู่ระบบการศึกษา เข้ามาเป็นครูอาจารย์ เข้ามาสู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และทุกสถาบันการศึกษา เป็นบุคคลที่มีความดีงาม เสียสละ อุทิศตน ไม่ใช่ค่าฝาก ไม่ใช่คนที่หมดหนทางในชีวิตแล้วจึงเป็นครูอาจารย์ ไม่ใช่ผู้ร้ายในคราบครูอาจารย์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันนี้ การศึกษาศาสตร์ได้แทรกซึมเข้าสู่ทุกศาสตร์ ทุกคณะ สถาบัน สำนัก การศึกษาศาสตร์ที่เรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษาศาสตร์ที่สติปัญญา ลุ่มลึก การศึกษาศาสตร์ที่เสียสละอุทิศตน การศึกษาศาสตร์ที่ถ่ายทอดและสืบทอดสติปัญญา สืบทอดความดีงามอย่างชาญฉลาดที่สุด

อุดมการณ์เหล่านั้น ได้สืบทอดมาที่สถาบันแห่งนี้ เมื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยชุดปัจจุบัน เข้ามาสืบสานปณิธาน ต่อยอดสติปัญญาคุณธรรมและความดีงามทั้งปวง 8 ปี ยับยาวนานหรือไม่นานนาน (2546-2554) แล้วแต่มุมมองของใคร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ขับเคลื่อน ได้เปลี่ยนแปลงเรื่องราวต่างๆไปมากมาย ปราบปรามการฉ้อโกงที่สัมผัสได้ ทั้งคุณค่าในเชิงนามธรรมและมูลค่าในเชิงรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปณิธานที่ประกาศว่า "มหาวิทยาลัยคือวิชาการ"

การบริหารด้วยยุทธศาสตร์ 9 ยุทธศาสตร์ 1. ยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย 2. ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้เพื่อสังคม 3. ยุทธศาสตร์การสืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรมและศิลปะ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพนิสิต 5. ยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษา 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อสังคม 7. ยุทธศาสตร์การบริหารระบบและบุคคล 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและบริหารทรัพยากร 9. ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

พร้อมกันนั้นก็ได้ประกาศ ดาว 3 ดวง ★★★ คือ ดาววิชาการและวิจัย ดาวนิสิต และดาวชุมชน ที่ชาว มศว ทุกคนต้องตระหนัก ทุกคนต้องใส่ใจ ตั้งแต่อธิการบดี ผู้บริหารทุกระดับ คณาจารย์ บุคลากรทุกคน สร้างสิ่งที่ดีที่สุด เหนื่อยยากที่สุดเพื่อสร้างดาว 3 ดวงนั้น ให้คุณภาพสูงสุด ดีงามที่สุด ส่องสว่างสกลภาวนาท้องฟ้าให้จงได้

ได้ประกาศอัตลักษณ์นิสิต มศว 9 ประการ ใฝ่รู้ตลอดชีวิต คิดเป็นทำเป็น หนักเอาเบาสู้ รู้กาลเทศะ เปี่ยมจิตสำนึกสาธารณะ มีทักษะสื่อสาร อ่อนน้อมถ่อมตน งามด้วยบุคลิก พร้อมด้วยศาสตร์และศิลป์ แล้วพวกเราทุกคนก็ได้ร่วมแรงแข่งขันปั้นนิสิต สร้างนิสิตของเราเจริญงอกงามเป็นศรีสง่าแก่มหานครมาจนถึงวันนี้ พร้อมกันนั้นอัตลักษณ์ "เปี่ยมจิตสำนึกสาธารณะ" ได้ส่งผลไปสู่การเสียสละ การอุทิศตน จิตอาสา การทำงานเพื่อเอาพื้นที่และชุมชนเป็นตัวตั้ง อย่างมีนัยสำคัญ

กล่าวเฉพาะการบริการวิชาการแก่สังคมหรือการบริการวิชาการแก่ชุมชนของ มศว (บก.มศว) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มุ่งผลักดันขับเคลื่อนทั้ง 3 ด้าน 1. งานยุทธศาสตร์การบริการวิชาการแก่ชุมชน 2. งานบริการวิชาการแก่ชุมชนของหน่วยงาน 3. งานบริการวิชาการแก่ชุมชนของฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

ในที่นี่จะกล่าวเฉพาะ "งานยุทธศาสตร์การบริการวิชาการแก่ชุมชน" ซึ่งเป็นงานยุทธศาสตร์หลักยุทธศาสตร์หนึ่งใน ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้เพื่อสังคม งานในดวงดาวที่สาม และอัตลักษณ์นิสิต มศว "เปี่ยมจิตสำนึกสาธารณะ" จากงบประมาณปี 2548-2554 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณรวมกว่า 500 ล้านบาท สำหรับการบริการวิชาการแก่ชุมชน สำหรับโครงการที่เข้มแข็งและเป็นระบบปีละกว่า 20 โครงการ เป็นโครงการที่มีความหลากหลายมากทั้งด้านการศึกษา ศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปกรรมและสื่อ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ทั้งมหาวิทยาลัยร่วมกันรับผิดชอบ ทำงานในเชิงบูรณาการข้ามกำแพงหน่วยงาน ข้ามกำแพงของศาสตร์

งานบริการวิชาการแก่ชุมชนของ มศว (บก.มศว) ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้เพื่อสังคม สามารถประกาศความสำเร็จ ประกาศการเป็นต้นแบบของการอุดมศึกษาของการเป็นมหาวิทยาลัยได้อย่างคมชัด ผลพวงของยุทธศาสตร์การจัดการความรู้เพื่อชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมคือ การก่อตั้งและพันธกิจของ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย บัณฑิตคืนถิ่น เพื่อให้บัณฑิตของ มศว กลับไปสู่ท้องถิ่น กลับไปพัฒนาและสร้างท้องถิ่นของตนเองให้ดีงามเจริญก้าวหน้าภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้พระอุปถัมภ์ทุนการศึกษาของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก็จัดตั้ง "สำนักบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน" ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ.2553-2567) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ต่อไป

ขอขอบคุณทุกคนที่แสดงพลังร่วมมืบั้นและเจียรไนดาวชุมชน ★ จนนงงามส่องสว่าง เจิดจ้ากลางท้องฟ้า



### • คิด - คมวาทกรรม

ความงามที่ผสานกันทั้งในเชิงปรัชญาและเชิงวิทยาศาสตร์ สัมพันธ์กับกระบวนการทำงานของสมอง สมองซีกซ้าย-ขวา ที่แยกภารกิจแต่ทำงานประสานกัน การรับรู้และการทำงานของสมองซีกซ้ายจะเน้นหนักไปทางเหตุผล ตัวเลข ภาษา การคาดคำนวณ การวิเคราะห์ การวางแผน สมองซีกขวาที่เน้นหนักไปทางภาพจินตนาการ อารมณ์ความรู้สึก มิติสัมพันธ์ การสังเคราะห์ ภาพรวม สมองทั้ง 2 ซีก ทำงานประสานกันด้วย ทำให้คนเรามีเหตุผลและอารมณ์ควบคู่กันไป พร้อมทั้งมีสติภาวะทางปัญญา (IQ) และสติภาวะทางอารมณ์ (EQ) ควบคู่กันไปด้วยเช่นกัน

## มศว เพิ่มสนามสอบ ที่ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต เป็นสนามที่ 2



ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดให้มีการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันเสาร์ที่ 24 - 25 กันยายน 2554 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี เนื่องจากจำนวนผู้เข้าสอบมีจำนวนมากเกินกว่า อิมแพ็คเมืองทองธานี จะจัดสอบได้ทั้งหมด มหาวิทยาลัยจึงจัดให้มีสนามสอบเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง คือ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี สาขาวิชาที่สอบที่ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต (สนามที่ 2) ตาม file แนบ ให้ผู้เข้าสอบเข้าดูผังสนามสอบ อาคารสอบได้ที่ <http://admission.swu.ac.th> ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2554 และติดตามวิธีการทำแบบทดสอบฯ ในวันที่ 20 กันยายน 2554 ได้ที่ <http://admission.swu.ac.th> สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2649-5712-14



## ลานเล่นล้อ crazy\_wheel@swu

ณ ลานด้านหน้าที่จอดรถใต้ดินใต้สนามฟุตบอล มศว ประสานมิตร  
ทุกวัน เวลา 7.00 น. - 19.00 น.

ภายในลานมีร้านค้าหลากหลาย เช่น ร้าน SWU Shop จำหน่ายสินค้าตราสัญลักษณ์ มศว ร้านทำเล็บ มินิมาร์ท ร้านถ่ายเอกสาร ร้านเครฟ ร้านไอศกรีมเกล็ดหิมะ คอฟฟี่ช็อป ร้านกีฟช็อป ร้านอาหาร  
ร่วมฉลองลานความสุขแห่งใหม่ไปกับเรา พร้อมรับส่วนลดจากร้านค้าที่ร่วมรายการ



### ขอเชิญร่วมชม "กราฟิกเกมส์"

การแข่งขันกีฬากีฬาสมัครเล่นครั้งที่ 27  
แบบการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ  
การประกวด Mister & Miss Gear  
ตัวแทนจากมหาวิทยาลัย/สถาบันทั่วประเทศ  
และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย  
วันที่ 17-21 ตุลาคม 2554  
จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

### เปิดให้บริการแล้ว ทุกวันอังคาร ตั้งแต่เวลา 16.00 - 20.30 น.

โดยแพทย์เฉพาะทาง

#### คลินิกผิวหนังและศัลยกรรม

ณ ห้องบวตแพทยฯ ชั้น 2

## ปฏิทิน กิจกรรมข่าว มศว

ทั่วไป  
สอบตรง มศว ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2554

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะจัดการสอบตรงเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2555 ณ สนามสอบ IMPACT เมืองทองธานี และ สนามสอบ ศูนย์การประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2554 ดูรายละเอียดได้ที่ <http://www.youtube.com/watch?v=rcJ7R2nvZY8> & feature-related สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2649-5000 ต่อ 5924

ขอเชิญร่วมงานวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญร่วมงานวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี และงานวันเกษียณอายุราชการประจำปี 2554 ในวันที่ 16 กันยายน 2554 เพื่อให้ศาสตราจารย์ นิสิต และศิษย์เก่าได้รำลึกถึงวันคล้ายวันสถาปนา คณะศึกษาศาสตร์ และร่วมแสดงกตเวทิตาจิตต่อบูรพคณาจารย์ ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลอันเป็นประเพณีซึ่งถือปฏิบัติกันมาเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ในงานยังมีการออกร้านของนิสิต ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 0-2649-5000 ต่อ 5507



ศิลปะ/ดนตรี/บันเทิง

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จะจัดโครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพนาฏศิลป์สากล วันที่ 15-17 กันยายน 2554 ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 4 มศว ประสานมิตร เพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะทางทฤษฎีและปฏิบัติ เปิดโอกาสให้นิสิตได้แสดงผลงานสร้างสรรค์ผลงานอย่างเป็นรูปธรรม และในวันที่ 16 กันยายน 2554 จะจัดโครงการสัมมนา ศิลปะร่วมสมัย ศิลปะจินตทัศน์ "ภาษาศิลปะของความคิดหลากหลายทางศิลปะวัฒนธรรม" ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี 573 ซอยลาดพร้าว 101 กรุงเทพมหานคร โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.02-260-0123 ต่อ 125 ในวันและเวลาราชการ

ขอเชิญรับชม รายการข่าวโทรทัศน์ SWU CHANNEL



ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.ณเดศวร์ นิลโกล ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ให้การต้อนรับคณะของ SEAMEO Regional Centre for QITEP in Science จากประเทศอินโดนีเซีย ในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษา ดูงาน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2554 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา มศว ประสานมิตร



ศูนย์การแพทย์ฯ : ผศ.นพ.ปริญญา อัครานุกิจกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศึกษา ศูนย์การแพทย์ฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2554 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2554



สาธิต มศว ปทุมวัน : พระอาจารย์ช้อยรงค์ จังละน้อย และคณาจารย์โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ร่วมแสดงความคิดเห็นกับนักเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน 3 คน ในโครงการ EPTS ที่ได้เป็นตัวแทนทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันได้สาระวาทีภาษาอังกฤษระดับโลก ประจำปี 2554 ณ เมืองคันทัน ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 16-26 สิงหาคม 2554



สาธิต มศว : กองลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ร่วมงาน "รวมพลังสามัคคีร้อยปีลูกเสือไทย" กับคณะลูกเสือทั่วประเทศ 101 กอง ณ ค่ายวชิราวุธ จ.ชลบุรี โดยกองลูกเสือของโรงเรียนสาธิต มศว ได้รับโล่ "กองร้อยลูกเสือดี ร้อยปีลูกเสือไทย" จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ขณะนี้ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้มีช่องทางเพื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่างๆ ภายใน มศว ผ่านสื่อโทรทัศน์ SWU Channel และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ได้แก่ SWU Weekly (หนังสือพิมพ์ข่าวรายสัปดาห์) มศว บอกล่าเก้าสิบ (วารสารรายเดือน) มศว ชุมชน (วารสารราย 2 เดือน) มศว โลกทัศน์ (วารสารราย 3 เดือน) และป้ายตัวอักษรไฟวิ่ง ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ [prswunews@gmail.com](mailto:prswunews@gmail.com)

จัดทำโดย ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทร. 0-2649-5000 ต่อ 5666 หรือ 5924